

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...

Bài nhận định liên quan đến thời sự tại Hoa Kỳ hiện nay...

*Tác giả, Bà **Tina Hồng**, là người bạn đời của một Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (HKT), Khóa 19, (Nguyễn Trãi) Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam..*

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường, và tùy nghi thẩm định..

BMH 
Washington, D.C

CÁN CÂN CÔNG LÝ *Tina Hồng*

Hơn cả tuần nay, tiết Trời thay đổi không bình thường. Tin tức khí tượng cho thấy phong ba, bão tố, thiên tai đã và đang xảy ra trên nhiều quốc gia của toàn thế giới. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, ánh sáng mặt trời rục lên những luồng năng lượng gay gắt như biểu hiện cơn phẫn nộ trước sự gian tà cùng những tham vọng quyền lực đầy hiểm nguy cho nền hòa bình và tự do của nhân loại sau cuộc bầu cử vào November 03-2020 vừa qua.

Sự đổi thay của nguồn chiếu sáng từ những tia ánh sáng khá bất thường tương chừng như để đánh thức sự tăm tối của trí tuệ con người trước các biến cố đang tuần tự tiếp diễn xảy ra đã khiến nền tảng đạo đức, chân lý công bằng của xã hội đang bị lung lay đến cực kỳ nguy hiểm!

Đồng thời cũng có lúc ánh nắng lung linh dịu lại tượng trưng cho sự thể hiện của tia hy vọng, khuyến khích tất cả chúng ta, những người tôn trọng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền phải tiếp tục giữ vững niềm tin để tiếp tục đấu tranh cho chính nghĩa. Rồi cũng có những khoảnh khắc, bầu trời lại âm u, giá buốt như đang xói xa chia sẻ với những người dân về mối âu lo đầy khắc khoải trước sự kiện vô cùng lộ liễu trong ngày bầu cử của Hoa Kỳ.

*Những luồng gió mạnh gần như cuồng phong không khác gì những ngọn roi đang quất ập xuống để nhắc nhở quần chúng phải mạnh dạn, dũng cảm đứng lên bày tỏ thái độ của mình khi chính nghĩa đang bị tà quyền lấn áp. Những công dân chân chính Hoa Kỳ, những người dân hiền hòa yêu đất nước, chuộng Tự Do, tôn trọng Nhân Quyền và ước muốn bảo vệ nền hiến Pháp của Hoa Kỳ đang tự hỏi: **Cán cân công lý của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ đang đi về đâu?***

Chính vì thế, một nửa dân số Hoa Kỳ đã và đang liên tục tổ chức những cuộc biểu tình khắp nơi trên toàn nước Mỹ để chứng minh cho toàn thế giới thấy rất rõ sự bất mãn của lòng dân đang dâng cao. Trọng tâm của cao trào, khí thế đấu tranh hôm nay không chỉ còn đơn thuần là cá nhân nào sẽ trở thành vị Tổng Thống thứ 46 của Hoa

Kỳ nữa, mà nguyên do chính duy nhất là những người công dân chân chính này đang mạnh dạn vùng lên đấu tranh khi họ nhận thức được nền Lập Pháp, nền Hiến Pháp, nền Tự Do, Nhân Quyền của đất nước họ đang bị tấn công, bị tước đoạt, bị đè bẹp bởi nhóm tà quyền tài phiệt. Bọn này đã và đang bắt tay với nhóm cộng sản thế giới để áp bức và bịt miệng người dân bằng những thủ đoạn **đầy đê tiện** do bọn chúng dàn dựng về việc gian lận trong cách điều hành của việc đếm phiếu bầu cử. (November-03-2020)

Cổ nhân đã có câu "**Có lửa mới có khói.**" Ngôn ngữ của Hoa Kỳ cũng có câu: "**There is smoke, there is fire.**"

Trong bất cứ trường hợp, tình huống, hoàn cảnh nào thì giá trị về ý nghĩa của câu nói này vẫn hoàn toàn thực dụng. Lỗi, phải của phía bị kiện hay người đưa kiện đều sẽ được luật pháp xét xử. Đáng sợ và chua chát hơn hết là nền luật pháp của Hoa Kỳ đang bị mua chuộc, bị lũng đoạn bởi đa số đồng bọn truyền thông Dân Chủ cấu kết với nhóm tà quyền. Bọn này đã tán tận lương tâm khi dùng đồng tiền không chân chính để tạo quyền lực khi bọn chúng đang cố tình dập tắt và xóa bỏ những hành vi phạm pháp của chúng.

Chỉ tội nghiệp cho những người dân ngây ngô khi họ bị ru ngủ đến thụ động và đã ngờ nghệch tin tưởng rằng đám chính trị gia của đảng Dân Chủ sẽ lo cho họ. Họ đã không hiểu hoặc đã quên rằng đám chính trị gia đang nhận tiền hối lộ từ Trung Cộng, từ những tên tỉ phú bắt lương để củng cố thế lực, địa vị xã hội và tài chính của họ thì làm sao họ có thể lo cho dân như lời hứa hẹn hão huyền trước ngày bầu cử? Oái oăm thêm là ý thức hệ của dân chúng Mỹ về mối hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản lại quá thô sơ; Họ mơ mộng và thần tượng hóa lý tưởng bình đẳng hóa xã hội do nhóm thiên tả luôn miệng quảng bá rộng rãi trong các hệ thống của học đường.

Lý thuyết cộng sản đã khiến giới trẻ tôn thờ một cách ngây thơ và họ quên rằng xã hội này sẽ không bao giờ có được sự tuyệt đối, bởi lẽ mỗi cá nhân chúng ta đều được Tạo Hóa ban cho một bộ óc và hình dáng khác nhau. Hàng trăm triệu sinh linh trên quả địa cầu không ai giống ai, mỗi cá nhân đều có những sắc nét riêng của mình.

Anh Chị em cùng Cha cùng Mẹ cũng không giống nhau, người thấp, kẻ cao. Ngoài ra có người sinh ra đã có số làm vua, có kẻ chưa chào đời đã phải la lét kiếm cơm cùng Mẹ. Trong một gia đình nhỏ cũng đã có nhiều mâu thuẫn xảy ra, huống hồ gì là trong một xã hội rộng lớn, những tranh chấp không thể tránh. Tuy nhiên nếu những sự khác biệt dẫn đến những tranh chấp được giải quyết dựa trên **cán cân của công lý**, tất nhiên sẽ không khiến lòng dân phải lo âu. Có bao nhiêu người chồng lấn áp vợ mình và đã cư xử hoàn toàn trái ngược với lý thuyết NAM NỮ BÌNH QUYỀN.

Trong lãnh vực nghề nghiệp, có bao nhiêu phụ nữ có kiến thức rộng, bằng cấp cao và dày kinh nghiệm nhưng mức lương của họ vẫn thấp hơn so với nam giới. Xin hãy vào các websites của các Trường Đại Học để tìm thấy những dữ kiện này dựa theo statistics. Những điều này cũng được dẫn chứng và được đưa vào chương trình giáo dục tại các trường Đại Học trong các lớp liên quan đến môn Xã Hội Học.

Giới lao động đa số theo Dân Chủ và hầu như họ đã quên rằng nếu không có những người tư nhân làm việc ngày đêm để tạo dựng cơ ngơi không những cho riêng gia đình họ, mà họ còn tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu gia đình. Thế nhưng nhóm khuyh tả ca ngợi cộng sản chủ nghĩa luôn luôn cố tình gây chia rẽ bằng những lập luận đầy thủ đoạn để tạo nên sự ganh ghét, thù hận vì chúng thừa hiểu nguồn chia rẽ sẽ tăng thêm điều kiện để chúng kiểm soát người dân.

*Dân lành bị giết dây, bị kích động do bọn Dân Chủ và đám truyền thông thiếu **luong tâm nghề nghiệp trước những thông tin bịa đặt** đã khiến người dân thiếu suy nghĩ và kém kiến thức có cảm tưởng là họ đang bị lợi dụng, bị kỳ thị bởi chính quyền của TT Trump. Thử hỏi đám chính trị gia này không lo nổi cho chính gia đình cá nhân thì làm sao họ có thể phục vụ đất nước và công dân Hoa Kỳ một cách vô tư? Nếu họ là những người có khả năng và hội đủ các điều kiện để tự lập thì cần gì phải lòn cúi, bợ đỡ và gian lận?*

Một thí dụ điển hình nhất là tập đoàn Cộng Sản Việt Nam đã đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời thượng cổ, dân tình đói kém, lạc hậu. Người dân đã bị bọn cầm quyền bịt mắt với những luận điệu tuyên truyền để tạo sự căm thù người dân cùng giống nòi của mình trong gần nửa thế kỷ. Để rồi khi bọn chúng cưỡng chiếm miền Nam vào Tháng Tư của năm 1975, toàn dân miền Bắc đã vô cùng ngỡ ngàng đến sững sốt khi họ hiểu ra được sự lừa đảo của đảng Cộng Sản.

Không những giải phóng miền Nam đã không làm cho đất nước thịnh vượng hơn lên mà đã đưa cả dân tộc Việt Nam đối diện với nạn đói kém, bần cùng nhất của thế kỷ 20 cho đến những năm đầu của thế kỷ 21. Cuối cùng khi tập đoàn Cộng Sản Việt Nam đã không còn lối thoát và bọn đầu sỏ của chính quyền Việt Nam đã phải phủ phục cầu cạnh đến thế giới tư bản Hoa Kỳ.

Bắt đầu từ đó nền kinh tế của Việt Nam mới dần dần hồi phục như chúng ta đã biết. Sự xảo trá mị dân đầy ngoa ngoảnh của chúng không bị được mắt dân, và chính vì thế mà bọn chúng đã tìm cách củng cố địa vị và thế lực để bảo đảm ngôi vị và vơ vét tài nguyên của Quốc Gia khi chúng đã trở thành một tập đoàn tay sai bán nước cho Trung Cộng.

Lý thuyết cộng sản chỉ làm đình trệ dẫn đến sự hủy hoại nền kinh tế, khả năng phát triển kỹ thuật và tề liệt óc sáng tạo của con người. Thượng Đế tạo ra loài người với khả năng sinh tồn cùng khuyh hướng tiến hóa; Vì thế khi lý thuyết cộng sản được áp dụng tại Nga Sô, Đông Đức, Việt Nam, đã khiến cho các quốc gia này trở nên lụn bại trong tất cả các khía cạnh so với các nước Tư Bản.

Ngoài ra, lịch sử còn cho thấy những người dân bị bắt buộc phải sống trong một môi trường xã hội bị ức chế, kềm kẹp tất nhiên họ sẽ trở thành muru mô, thủ đoạn hơn những người dân được sống trong các nước Tư Bản. Điều này cho chúng ta thấy lý thuyết cộng sản là một tà thuyết không nên áp dụng với nhân loại vì loài người cần được sống trong hạnh phúc, chân thật và ấm no.

Trở lại chính trường của Hoa Kỳ, đám chính trị gia của đảng Dân Chủ đang hành động không khác gì tập đoàn Cộng Sản của Việt Nam ngày nay khi họ sẵn sàng bán nước chỉ vì lợi ích riêng tư. Đám Dân Chủ này đang mang cuông vọng là chúng sẽ

thống trị thế giới, đề bẹp tự do nhân quyền, kiểm soát tư tưởng, hành động của người dân bằng các màn hệ thống điện tử toàn cầu.

Một mặt chúng đã vô cùng đê tiện khi dùng đòn tâm lý để tiếp tục tẩy não một số đông người dân vốn trời sinh với bản chất của con người muốn thụ hưởng hơn sản xuất, ít ý thức được trách nhiệm nên luôn sẵn sàng đổ lỗi cho môi trường và những người chung quanh khi phải đối mặt trước sự thất bại của chính bản thân.

Thủ đoạn đê hèn rất nguy hiểm thứ hai là khi chúng luôn luôn dùng nhóm truyền thông thiên tả để bọn này tha hồ thao túng khi bọn chúng đã trắng trợn đến nham nhở để tìm đủ mọi cách hạ nhục vị Tổng Thống đương nhiệm, một vị Tổng Tư Lệnh của Quân Đội, một vị Tổng Thống chính danh do dân bầu lên.

Tại sao lại nguy hiểm? Lý do là họ thừa hiểu đa số người dân thiếu hiểu biết vì phần đông người dân không chịu khó tìm hiểu nguồn gốc xác thực để biết rằng những thông tin họ đã được nghe qua hoàn toàn vô giá trị. Chiêu bài tẩy não có tính toán này sẽ khiến lòng dân bất mãn, dẫn đến việc chống đối chính phủ dù họ vẫn đang được hưởng những chương trình trợ cấp do chính quyền Trump ban cho; Người dân hầu như quên đi rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiến triển ngay trong tình huống đầy khó khăn và phức tạp của đại dịch Covid 19 mà toàn cầu đang phải hứng chịu.

Thủ đoạn nham hiểm thứ ba của bọn Dân Chủ và đám tà quyền khi chúng đã có tình nhục mạ vị Tổng Thống trước quốc dân Hoa Kỳ và trước toàn thế giới vì chúng đã chấp nhận hành động **vô ý thức và vô nhân cách của** Nancy Pelosi, người đàn bà đầy quyền lực với chức vụ Chủ Tịch Hạ Viện của Hoa Kỳ, trước cảnh tượng bà đã công khai xé toang bài diễn văn tường trình về những thành quả điển tiến của Tổng Thống Trump. Hành động nhục mạ vị Tổng Thống của chính đất nước đã cho bà nhiều cơ hội để hưởng vinh quang, phú quý đã nói lên **sự thấp kém về khả năng chính trị, văn hóa và ý thức hệ của một người con dân của đảng Dân Chủ.**

Thử hỏi đứng vào cương vị của một Nguyên Thủ Quốc Gia, một vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội thì làm sao Tổng Thống Trump có thể biểu lộ sự nhát sợ trước hiểm họa của một kẻ thù vô hình như Covid 19? Ông bắt buộc phải ra trận, tỏ lòng can đảm để khích lệ và trấn an người dân. Không những thế, những người cố vấn của Ông cũng đã tường trình tất cả những dữ kiện xác thực về tình hình của đất nước và con số tử vong do đại dịch gây ra.

Và lại Ông cũng thừa hiểu về những bản báo cáo gian dối đến từ các bệnh viện, nhà dưỡng lão v.v. vì những nơi này sẽ không được chính phủ Liên Bang tăng thêm trợ cấp nếu họ không man khai về con số tử vong, **Chỉ có những người thiên cận đến ngờ nghếch để tin rằng Tổng Thống Trump không nắm vững được tình hình nội bộ, và họ đã a dua theo đám truyền thông thiên tả và đã vô tình bị rơi vào cái bẫy của bọn cộng sản chủ nghĩa mà trong đó Trung Cộng là con rắn độc hai đầu cộng thêm với những nước cộng sản nhỏ khác gần tương tự một con bạch tuột kinh niên với những cái vòi sẵn sàng quần cổ để bóp nghẹt tiếng nói của dân.**

Mới đây một vị tướng hoi hưu của Hoa Kỳ đã lên tiếng về những thành tích tham nhũng về những người cựu TT của Hoa Kỳ. Tên của Ông là Thomas McInerney. Ông là Trung Tướng trong Không Lực Hoa Kỳ. Trước khi về hưu, Ông đã là một trong những vị Tướng giữ vị trí quan trọng hàng đầu của Bộ Quốc Phòng, dưới quyền

*của những Phó TT Hoa Kỳ. Lời tuyên bố của vị Tướng hồi hưu đầy uy tín trên đã và đang chứng minh rất hùng hồn về lời tuyên bố gian lận bầu cử hoàn toàn **KHÔNG** vô căn cứ của TT Donald J. Trump như những người vô liêm sỉ đã cáo buộc Ông và gán ghép cho rằng Ông đang nói láo.*

*Đồng thời lời tuyên bố của vị Tướng Thomas cũng đã vạch ra thêm cho toàn dân Hoa Kỳ về sự tráo trở, láo lùng khi cố tình dập tắt lòng hoang mang của dư luận bằng hành động nhanh chóng đưa lên tin **VỊT** về việc Joe Biden đã thắng cử.*



Tất cả những dữ kiện về lời tuyên bố của Tướng McInerney đều được thu âm qua video. Bài tường thuật cũng đã được đăng và chứng minh bằng sự nhìn nhận đây can đảm bởi một người kỹ sư tên Dennis Montgomery. Ông Dennis là tác giả của SCORECARD application software. Ông cũng là người đã thiết kế the Hammer computer system.

Nếu Ông Montgomery báo cáo sai hoặc khai gian, thì Ông đã bị FBI bắt giữ và đã bị tù tội. Nhưng Ông vẫn bình chân như vại vì đã nói lên một sự thật để bảo vệ Tổ Quốc. Ngoài ra, Ông còn bị John Negroponte, một người từng giữ chức giám đốc của cơ quan tình báo Mỹ lợi dụng dự luật bảo vệ chính phủ và đặc quyền bí mật Quốc Gia để cấm cản cho việc tố cáo lạm dụng quyền lực của chính phủ.

Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm, xin vào các websites dưới đây để xem những tin tức trung thực :

<https://ccnationalsecurity.org/>